

สรุปการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ  
ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕  
ณ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

## ภาพรวม

การประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ (Parliamentary Hearing at UN) จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ ๖ - วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ อันเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสหประชาชาติ (The United Nations) และสหภาพรัฐสภา (The IPU) โดยมีหัวข้อหลักการประชุม (Theme) คือ เส้นทางที่ไม่ค่อยได้ก้าวเดิน : แนวทางของรัฐสภาในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การสร้างความปรองดอง และการสร้างสันติภาพ (A road less travelled : parliamentary approaches to conflict prevention, reconciliation and peace building)

## วัตถุประสงค์

เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์และหาแนวทางการป้องกันความขัดแย้ง (conflict prevention) การสร้างความปรองดอง (reconciliation) และการสร้างสันติภาพ (peace building) โดยเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จากประเทศเคนยา (conflict prevention through constitutional and institutional reforms) เซียร์ราลีโอน (reconciliation through inclusive and accountable leadership) และติมอร์ เลสเต (peace building through national and international cooperation) ตามลำดับ



ภาพบรรยากาศการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ  
ในช่วงการเรียนรู้จากประสบการณ์การป้องกันความขัดแย้งจากเคนยา และการสร้างความปรองดองจากเซียร์ราลีโอน  
วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒  
สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

## องค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐสภาไทย

ประธานรัฐสภา มีดำริอนุมัติองค์ประกอบคณะผู้แทนรัฐสภาไทย จำนวน ๑๓ คน ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๔ คน คือ นายพีรพันธุ์ พาลุสุข นายไพโรจน์ ตันบรรจง นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ และนางสาวกานติดา คุณผลิน สมาชิกวุฒิสภา ๒ คน คือ รองศาสตราจารย์ทัศนาศรี บุญทอง และนางพิภพแก้ว ไกรฤกษ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ๑ คน คือ รองศาสตราจารย์ลลิตา ฤกษ์สำราญ ข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวน ๕ คน คือ นายสมพล วัฒนพันธ์ุ นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์ นายภาคภูมิ มิ่งมิตร และนายรณชัย โตสมภาค และผู้ติดตามผู้แทนรัฐสภาไทย ๑ คน คือ นางสาวนิชาภา ศิริวัฒน์ (ผู้ติดตามนางสาวกานติดา คุณผลิน) ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายรชิต สิงห์เสนี เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ เป็นที่ปรึกษาคณะผู้แทนรัฐสภาไทยด้วย



นายพีรพันธุ์ พาลุสุข หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย และนายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ผู้แทนรัฐสภาไทย กำลังศึกษาเอกสารภาพรวมของประเด็นอภิปรายทั้ง ๓ เรื่องในช่วงเช้าและบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อเตรียมการอภิปรายสรุปผลการประชุมและข้อตกลงร่วมกัน (general agreement) ต่อที่ประชุม ในช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมหมายเลข ๒ สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

## สาระสำคัญของการประชุมโดยสังเขป

การประชุมครอบคลุมหัวข้อหลัก ๓ เรื่อง คือ การป้องกันความขัดแย้ง การสร้างความปรองดอง และการสร้างสันติภาพ ซึ่งมีการแบ่งการอภิปราย เป็น ๒ วัน ดังนี้

- วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ช่วงเช้า (๑๐.๐๐ - ๑๓.๐๐ นาฬิกา)  
เริ่มต้นด้วยพิธีการกล่าวเปิดการประชุมโดยนาย Abdelwahad Radi ประธานสหภาพรัฐสภา โดยมี นาย Jan Eliasson รองเลขาธิการสหประชาชาติ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมด้วย จากนั้นที่ประชุมได้อภิปรายภาพรวมแนวความคิดการป้องกันความขัดแย้ง การสร้างความปรองดอง และการสร้างสันติภาพ โดยเชื่อมโยงประเด็นต่างๆเข้าด้วยกัน รวมถึงร่วมกันอภิปรายถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำให้การดำเนินการทั้ง ๓ เรื่อง ประสบผลสำเร็จ (หรือล้มเหลว)

- วันพฤหัสบดีที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ช่วงบ่าย (๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา)  
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การป้องกันความขัดแย้งผ่านการปฏิรูปสถาบันและรัฐธรรมนูญ  
จากประเทศเคนยา และการสร้างความปรองดองผ่านภาวะผู้นำที่สามารถตรวจสอบได้แบบ  
ครอบคลุมจากเซียร์ราลีโอน โดยผู้ทรงคุณวุฒิและสมาชิกรัฐสภาจากเคนยา และเซียร์ราลีโอน  
ตามลำดับ
- วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ช่วงเช้า (๑๐.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา)  
เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การสร้างสันติภาพผ่านความร่วมมือในระดับชาติและระดับ  
ระหว่างประเทศจากติมอร์ เลสเต โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากสหประชาชาติ และสมาชิกรัฐสภา  
ติมอร์ เลสเต และเมื่อเสร็จสิ้นการนำเสนอทั้ง ๓ แนวคิดครบถ้วนแล้ว ได้มีการแบ่งเป็นกลุ่ม  
ผู้เข้าร่วมการประชุมออกเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ ๖ - ๘ คน เพื่ออภิปรายโต๊ะกลม (roundtable  
discussion) ๔ กลุ่ม ซึ่งจำแนกเป็นกลุ่มที่ใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน และอารบิก โดย  
นายพีรพันธุ์ พาลุสุข หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมการอภิปรายโต๊ะกลมในกลุ่มผู้ใช้  
ภาษาฝรั่งเศส และผู้แทนรัฐสภาไทยได้เข้าร่วมการอภิปรายโต๊ะกลมในกลุ่มผู้ใช้ภาษาอังกฤษ
- วันศุกร์ที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ช่วงบ่าย (๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ นาฬิกา)  
เป็นการอภิปรายสรุปเพื่อทราบภาพรวมแนวความคิดและข้อคิดเห็นทั้งหมดของผู้เข้าร่วมการประชุม  
เพื่อประเมินผล และกล่าวปิดการประชุมโดยนาย Anders B. Johnsson เลขาธิการสหภาพรัฐสภา

นายภาคภูมิ มิ่งมิตร  
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  
กลุ่มงานสหภาพรัฐสภา  
สำนักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  
ผู้สรุปรายงาน